

ด่วนที่สุด

ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๖๕



ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๑๕

พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๘๕๐ จำนวน ๑ ฉบับ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกอำเภอ ๆ ละ ๑ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและชุมชน ซึ่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท้องถิ่นอำเภอดำเนินการพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ฯ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด อำเภอละ ๑ คน (เทศบาลเมืองน่านให้พิจารณาคัดเลือกร่วมกับอำเภอเมืองน่าน) และรายงานผลการคัดเลือกให้จังหวัดทราบทั้งทางเอกสาร และทาง e-mail : nanlocalnetwork@gmail.com ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยเดช ฝ่ายนันทชัย)

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๖๓๘๓-๕

งานส่งเสริม/ การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก ๖๒

3.2

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๘๕๐



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.น่าน  
เลขรับ 4801  
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒  
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น จำนวน ๑ ชุด
- ๒. แบบรายงานผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกอำเภอ ๆ ละ ๑ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและชุมชน โดยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้แจ้งอำเภอ ทุกอำเภอ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำอำเภอ ประกอบด้วย ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย เป็นประธานกรรมการ ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข ๓) ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ หรือนักวิชาการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กในสังกัดเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ และ ๔) ท้องถิ่นอำเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในเขตอำเภอที่รับผิดชอบ ให้เหลืออำเภอละ ๑ คน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด แล้วรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกให้จังหวัดทราบ

๒. ให้จังหวัดจัดส่งรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือก ตามแบบรายงานผลการคัดเลือกฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางเอกสาร และทาง e-mail : dla0816.4@gmail.com ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่มีความประสงค์ส่งรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น และขอให้ตรวจสอบค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุลของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ชื่ออำเภอ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้อง

/ก่อนส่ง...